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 17 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น.    18 

   เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุม19 

ไปตามระเบียบวาระ ดังน้ี 20 

 21 

ระเบยีบวาระที่ 1    เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 22 

1.1   การแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์23 

             24 

      ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3871/2558  ลงวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 25 

2558 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ โดยมีรอง26 

คณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานโดยตําแหน่ง และมีอาจารย์ประจําหลักสตูร 5 คน เป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่27 

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลกัสูตร             28 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

1.2 การเตรียมการตรวจรับรองสถาบนั  31 

ประธานแจ้งที่ประชุม รายละเอียดกําหนดการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองสถาบันผลิตสัตว32 

แพทยศาสตรบัณฑิต  ของสัตวแพทยสภา ในระหว่างวันที่  15-20 พฤศจิกายน 2558 (ตามเอกสาร33 

แนบ)    34 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 35 

1.3 การจัดโครงการทบทวนความรู้ของนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชพี 36 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สัตวแพทยสภาจะจัดให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพในวันที่ 21 มิถุนายน  37 
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2558  ฝ่ายวิชาการจึงจัดการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศกึษา ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน ซึ่ง1 

มีอาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ มาช่วยทบทวนเน้ือหาในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทําแบบทดสอบ รายละเอียด2 

ตามเอกสารวาระการประชุม  3 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

1.4 การจัดโครงการทวนสอบรายวิชา 6 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการจะจัดโครงการทวนสอบรายวิชา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558   7 

เพ่ือให้การดําเนินงานหลักสูตรฯ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF โดยเชิญ ผศ.สุชาติ วัฒนชัย เป็น8 

วิทยากร และเชิญ รศ.ดร.สุวลี  ศิวะแพทย์ ซึ่งเป็นกรรมการจากภายนอกมาช่วยให้คําแนะนําในการทวนสอบ 9 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ และเชิญเข้าร่วมในโครงการฯ ต่อไป 10 

   มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 11 

 12 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  13 

 14 

2.1  ระบบการรับบคุคลเข้าศึกษา หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต 15 

       ประธานแจ้งให้ทราบผลการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 (ตามเอกสารแนบ) สรุปดังน้ี  16 

รูปแบบการรับเข้า แผนรับ เรียกสัมภาษณ ์ รายงานตัว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 43 19 
ภาคเหนือ (ผ่านมช) 5 - - 
ภาคใต้ (ผ่านมอ) 5 - - 
ภาคกลาง 5 - - 
โครงการคุณธรรม&จริยธรรม 1 5 - 
โครงการห้องเรียนวิทย์ 2 2 - 
admission 20 30 27 
โครงการพิเศษ 40 103 38 
รวม 98  84 
    
 17 

 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การรับเข้าศึกษาในบางกลุ่มยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเรียก19 

สัมภาษณ์ชดเชย ก็มีนักศกึษาส่วนหน่ึงสละสิทธ์ิไม่มารายงานตัว ทําให้ได้นักศึกษาตํ่ากว่าแผนที่ต้องการรับ  20 

ดังน้ันการรับนักศึกษาในปีต่อไป  อาจต้องศึกษาและดําเนินการดังน้ี 21 

- เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความสามารถ การรับตรง ผ่านโครงการคุณธรรมจริยธรรม ควรดําเนินการ22 

ก่อนการรับแบบอ่ืนๆ 23 

- เน่ืองจากนักศึกษาที่รับผ่านโครงการห้องเรียนวิทย์ ทีเ่ข้าสัมภาษณ์ เป็นกลุ่มเดียวกับที่เข้า24 

สัมภาษณ์โครงการพิเศษ และรับตรง ไม่ได้มีความพิเศษจําเพาะ พิจารณาให้งดรับช่องทางน้ี 25 

- การรับนักศึกษา ผ่านโครงการพิเศษ เน่ืองจากกลุ่ม ป.ตร ีข้าราชการกรมปศุสัตว์ และลูกเกษตรกร 26 

มาสมัครน้อย ควรพิจารณาปรับลดสัดส่วนการรับลงเพ่ือให้กลุ่มอ่ืนมีโอกาสมากขึ้น 27 
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- เน่ืองจาก กําหนดการรายงานตัวของมหาวิทยาลัยล่าช้า ส่งผลให้นักศกึษาที่เข้าสัมภาษณ์แล้ว มี1 

เวลาจะหาสถานที่ศึกษาอ่ืนเพ่ิมเติม และเปลี่ยนใจภายหลัง เป็นการกันที่นักศึกษาทีต้่องการเข้า2 

ศึกษาจริงๆ และส่งผลให้การรับได้นักศึกษาได้ไม่เป็นไปตามแผน ดังน้ันควรประสานกับสํานัก3 

ทะเบียนหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือหาช่องทางให้นักศึกษารายงานตัวได้เร็วขึ้น 4 

- แนะนําให้หาช่องทางการรับนักศึกษาที่มีความจําเพาะ/สามารถพิเศษเพ่ิมเติม หลากหลายขึ้น 5 

-  6 

 7 

 8 

2.2   การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 9 

 จากกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วย การ10 

ปฐมนิเทศ และ การจัดค่ายนักศึกษาใหม ่(Freshy Camp) พบว่ามีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นไปตาม11 

เป้าหมาย 12 

ที่ประชุมเสนอแนะ ใหม้ีระบบการสํารวจความพร้อมของนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่านักศึกษามีความ13 

พร้อมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพหรือไม่ ระดังใด ยังขาดความพร้อมด้านใด และให้ส่งเสริมในส่วนที่ขาดความ14 

พร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ หากมีระบบทดสอบ และพบว่านักศึกษามีระดับคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ ก็ให้พัฒนาให้มี15 

ความสามารถเพ่ิมขึ้น เป็นต้น หากระบบการรับเข้าศึกษาสามารถคัดเลอืกคนเก่งอยู่แล้วเข้าเรียนได้ ก็อาจไม่16 

ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม 17 

 18 

2.3   การดูแล ให้คาํปรึกษา นักศกึษา 19 

 จากกิจกรรมการดูแล ให้คําปรึกษา นักศึกษา ในประการศึกษา 2557 ได้แก่ การแต่งต้ังอาจารย์ที่20 

ปรึกษา การจัดงานวันนักศึกษาพบที่ปรึกษา การดูแล กํากับ และให้คําปรึกษา โดยสโมสรนักศึกษา อาจารย์21 

และเจ้าหน้าที่ ผ่านกรรมการชุดต่างๆ  22 

ที่ประชุมเห็นว่า เป็นระบบการดูแลที่ครอบคลุม ในการให้คาํปรึกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม รูปแบบและเน้ือหาของ23 

การจัดกิจกรรมบางกิจกรรม อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่น 24 

- การเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ควรจะมีกิจกรรมอ่ืนๆที่ช่วยให้25 

อาจารย์พบนักศึกษาได้มากกว่าการจัดโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา”  26 

- การจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ควรจะมกีารจัดทาสมุดพกให้กับนักศกึษา เพ่ือให้มกีารรายงาน27 

ผลการเข้าพบ เรื่องที่เข้าพบ จานวนคร้ังที่เข้าพบ เป็นต้น 28 

 29 

2.4   การพัฒนาและเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 30 

จากผลการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2557 31 

พบว่า  32 

- นักศึกษามีความสนใจในการฝึกงานทางวิชาชีพนอกหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ซึ่งมผีลประเมินความพึง33 

พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการฝึกงานอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก 34 

- จํานวนกิจกรรมที่จัดมีจํานวนมากและมีความหลากหลายครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา35 

ให้เป็นไปตามาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากจํานวนกิจกรรมมจีํานวนมาก 36 

เจ้าหน้าที่และอาจารย์มีจํานวนน้อย การกํากับดูแลการทาํกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่37 

ดําเนินการโดยนักศึกษา อาจทําได้ไม่ทั่วถึง และคลาดเคลือ่นจากวัตถุประสงค์ของโครงการไปบ้าง  38 

นอกจากน้ัน การทํากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นไปตามความสมัครใจของ39 

นักศึกษา ดังน้ัน จะมีนักศึกษาจํานวนหน่ึงที่ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 40 
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ข้อเสนอแนะ  1 

- ให้มีการเข้มงวดและติดตามจํานวนหน่วยกิจกรรมของนักศกึษา ประชาสัมพันธ์และเปิดกว้างให้2 

นักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 3 

- การจัดกิจกรรมควรกําหนดวัตถุประสงค์ใหชั้ดเจน มีคู่มือ และขั้นตอนชัดเจน มีการจัดทํากิจกรรมตาม4 

กระบวนการ PDCA มากขึ้น เน้น การมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดของ5 

อาจารย์ที่ปรึกษา 6 

- เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพแต่เน่ินๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี7 

ประสิทธิภาพและจะเป็นประโยชน์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา เมื่อจบภาคการศึกษา8 

ปลายช้ันปีที่ 5 ควรมีช่องทางให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้เข้าเย่ียมชมหรือฝึกงาน ในโรงพยาบาลสัตว์ของ9 

คณะ 10 

- หาช่องทางให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 11 

2.5   การคงอยู่ของนักศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการเร่ืองร้องเรียน 12 

  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า งานบริการการศึกษาได้สรุปการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง13 

ปีการศึกษา 2552-2557 ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 14 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี 15 

1. ให้งานบริการการศึกษาสรุปเป็นค่าร้อยละ เพ่ือให้เห็นข้อมูลชัดเจนมากขึ้น 16 

2. ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตโดยเชิญสัตวแพทย์ หรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 17 

มาถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาภาคภูมิใจในวิชาชีพ ส่งผลให้ต้ังใจศึกษา18 

ให้สําเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรได้ 19 

3. ให้ดําเนินการทบทวนขั้นตอนการรับและจดัการเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่ให้ชัดเจนขึ้น 20 

 21 

 22 

2.6 การปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. 2558 23 

การปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2558 มีการทบทวนเพ่ิมรายวิชาคลินิกปฏิบัติทางสัตว์24 

เลี้ยง 2 วิชา เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านสัตว์เลี้ยงตามความต้องการของตลาดวิชาชีพ และเพ่ิมรายวิชาสุขภาพหน่ึงเดียว 25 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาสขุภาพแบบบูรณาการตามแนวคิดสากล  จากผลการ26 

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะว่า หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ควรเน้นการ27 

สร้างผู้ประกอบการให้มากขึน้  28 

การปรับปรุงหลักสูตรทีผ่่านมา ยังทําได้จํากัด เป็นการปรับตามกรอบโครงสร้างและรายวิชาเดิม การ29 

ปรับปรุงหลักสตูรจะเน้นจัดลําดับเน้ือหา/รายวิชา การเพ่ิม/ลดรายวิชา  เมื่อประเมินตามการผลสอบในการ30 

ทดลองสอบเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าจํานวน31 

นักศึกษาสอบผ่านไม่ถึงร้อยละ 50 ในการสอบหมวดที่ 2 และไมถ่ึงร้อยละ 40 ในการสอบหมวดที่ 3  32 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า มีความคิดเห็นว่า การเน้นการสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ในระยะสั้น33 

ทําได้โดยการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสรา้งแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และในระยะยาวควร34 

มีการเพ่ิมรายวิชาเฉพาะขึ้น  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพ และมี35 

ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ที่ดีขึ้นน้ัน มีความเห็นว่า การปรับปรุงหลักสูตรอาจต้อง ปรับลดรายวิชาศึกษาทั่วไป ทาง36 

กลุ่มสังคม และเพ่ิมวิชาศึกษาทั่วไปทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ปรบัเพ่ิมรายวิชาคลินิกปฏิบัติ และเรียนเร็ว37 
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ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการทางคลนิิก นักศึกษาสามารถมองเห็นความจําเป็นของทฤษฎีและการ1 

นําไปใช้ประโยชน์ทางคลินิก ส่งผลให้การเรียนวิชาต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ 2 

 3 

2.7 การพิจารณากําหนดผู้สอน 4 

 พบว่าอาจารย์ผู้สอนในคณะมีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 67 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 74 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภาคืออย่างน้อยร้อยละ 75 และอาจารย์คุณวุฒิ6 

ปริญญาเอก จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม7 

การตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสัตวแพทยสภา กําหนดให้อาจารย์ทุก8 

ท่านต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นประจํา ปีละ 1 ครัง้ (หาหลักฐาน...............)  อย่างไรก็9 

ตามพบว่าอาจารย์บางท่านไม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้อย่างสมําเสมอ และ/หรือ ไม่ตรงกับสาขาที่ได้รับ10 

มอบหมายให้สอน 11 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมกีารส่งเสริม/กระตุ้น ให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา/เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ12 

วิชาชีพ อย่างสม่ําเสมอและตรงสาขามากขึ้น 13 

 14 

2.8 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3  4  5  6 และ 7 15 

ผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2557 พบว่า  16 

- มีการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ3) ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีการติดตามการ17 

จัดทําโดยใช้เวปไซต์ 18 

- มีการส่งหนังสือแจ้งประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ทําทุกภาค19 

การศึกษา และอาจารย์หลายท่านไม่ได้รับหนังสือแจ้ง  20 

- การจัดทํารายงานการดําเนินการ (มคอ. 5) ยังไม่ครบถ้วน ทําให้การดําเนินการจัดทํา มคอ.7 ยังไม่21 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์  22 

- มีการส่งหนังสือแจ้งประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทุกภาคการศึกษา แต่อาจารย์23 

หลายท่านแจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งติดตาม  24 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า 25 

- ให้มีการกําหนดปฏิทินในการติดตามให้ชัดเจน ประกาศและทําหนังสือแจ้งก่อนเปิดเรียนทุกภาค26 

การศึกษา และเพ่ิมเติมช่องทางอ่ืนๆ เช่น E-mail ไลน์ เป็นต้น 27 

- พิจารณาแรงจูงใจในการดําเนินการเพ่ิมขึ้น 28 

2.9 การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง29 

สังคม และการทํานบุํารงุศลิปะวัฒธรรมจากการดําเนินการรายวิชาปัญหาพิเศษ พบว่า (หาผลเพิ่มเติม เช่น 30 

นศ ตีพิมพ์...การเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะ...........)  มีรายวิชาทางคลินิกที่นักศึกษาออกหน่วยร่วมกับ31 

โรงพยาบาลเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติในโรงพยาบาล 32 

จํานวน .......(หาเพ่ิมเติม........)  33 

ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  ควรให้การสนับสนุนการทําวิจัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษมากขึ้น 34 

เพ่ือจะส่งเสริมให้งานวิจัยมีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น  ในการจัดการเรียนการสอน35 
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ซึ่งเป็นรายวิชากลางคณะกรรมการวิชาการควรดูแลให้มีการทําวิจัยกระจายทุกภาควิชา   และจัดเวลาการเรียน1 

การสอนวิชาคลินิกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการออกให้บริการแก่สังคมมากขึ้น 2 

 3 

2.10 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 

จากรายงานการดําเนินการรายวิชา (มคอ 5) พบว่าประเมินตามผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีประสิทธิผลดี 5 

โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติ ที่แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย และ/หรือมีการมอบหมายงานให้อย่างชัดเจน อย่างไรก็6 

ตาม ในรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนรวมกัน เช่นในรายวิชาบรรยายเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมีนักศึกษาจาํนวน7 

มาก การประเมินด้านจริยธรรมและคณุธรรมนักศึกษารายบุคคล ทําได้ยาก การใช้การนําเสนอ และการให้8 

ทํางานกลุ่ม ไมส่ามารถประเมนิทักษะด้านปัญญา และความทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ9 

รับผิดชอบ ได้ดีนัก  10 

ข้อเสนอแนะ  11 

- ควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาด้านเทคนิกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯ 12 

- ควรเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบกิจกรรมเพ่ือให้สามารถประเมินทักษะต่างๆได้มากขึ้น 13 

 14 

 15 

2.11  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 16 

 การใช้ระบบการตัดเกรดของนักศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการประเมินการเรียนรู้การสอบผ่าน17 

รายวิชาในภาพรวม ซึ่งคะแนนรายวิชาส่วนใหญ่เป็นคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ ความสามารถทาง18 

วิชาการ/วิชาชีพเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) เป็นการประเมินผล19 

การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ดังน้ัน การประเมินแบบเดิมอาจไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ตามกรอบ20 

มาตรฐานฯ  21 

 ที่ประชุมเสนอแนะว่า  22 

- ควรต้องมีการศึกษา/ทบทวน การให้สัดส่วนนํ้าหนักคะแนนในรายวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามกรอบ23 

มาตรฐานคุณวุฒิฯ เพ่ือจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ละเอียดขึ้น 24 

- การประเมินผู้เรียน ควรมีการออกข้อสอบแบบ MCQ ซึ่งเป็นการประเมินการเรียนแบบบูรณาการ25 

นักศึกษาจะได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพ่ิมมากขึ้น    26 

 27 

 28 

ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 29 

 30 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 31 

 32 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 33 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม  34 

     35 

นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ์             36 

    ผู้บันทึกการประชุม 37 


